

NĂM THỨ 63
THỨ NĂM
15
THÁNG 2-2024
(6-1 năm Giáp Thìn)
SỐ: 9079



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Tết ấm áp “tình dân, nghĩa Đảng”



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc Tết Công ty Điện lực Thái Bình.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa đêm giao thừa tại Quảng trường Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Tết Giáp Thìn 2024 đã đi qua, nhân dân Thái Bình cùng với cả nước được đón Tết trong bình yên và hạnh phúc. Ai cũng rạng rỡ, tươi vui, bắt tay vào thực hiện những dự định, kế hoạch mới để những ước mơ tốt đẹp thành hiện thực.

Mọi người, mọi nhà đều có Tết

Sau đêm giao thừa tràn ngập sắc pháo hoa rực rỡ, cái rét ngọt của ngày đầu năm mới mang theo nắng xuân ấm áp trải khắp muôn nơi càng làm cho lòng người thêm rộn ràng, phấn chấn. Người người, nhà nhà sum vầy đón xuân, trao cho nhau những nụ cười, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tết Giáp Thìn tiếp tục là cái Tết ấm áp “tình dân, nghĩa Đảng” khi chủ trương đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chung tay hướng về cơ sở chăm lo cho đối tượng chính sách, chia sẻ với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy đã được các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt. Trong những ngày trước Tết, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã về thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đi thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, một số bệnh viện, trung tâm điều dưỡng, trung tâm bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi, các đơn

vị lực lượng vũ trang, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết ở các địa phương, một số thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh đã hoàn thành tốt việc chuyển quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng người có công, người cao tuổi tròn 100 tuổi với số tiền trên 24 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh đã trích ngân sách hơn 97,2 tỷ đồng tặng quà người có công, lão thành cách mạng, đảng viên 30 năm tuổi đảng trở lên, người nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, công nhân lao động, hội viên các đoàn thể, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Các huyện, thành phố trích ngân sách hơn 20,3 tỷ đồng; doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trích quỹ, quyền góp hơn 56,4 tỷ đồng tặng quà người có công và các đối tượng xã hội. Tổng số tiền

chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng khoảng 198 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với Tết Quý Mão 2023. Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên chủ động kêu gọi, vận động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho nhân dân. Điều rất phấn khởi là Tết năm nay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được nhận quà Tết.

Bà Nguyễn Thị Ngà, xã Bắc Sơn (Hưng Hà) chia sẻ: Cuộc sống của chúng tôi còn nhiều khó khăn nhưng luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng xã hội. Dịp Tết này, gia đình tôi và các hộ nghèo trong xã được tặng quà là sự động viên rất lớn cả về vật chất và tinh thần nên năm mới chúng tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất thật tốt để cuộc sống tốt hơn.

Năm 2023 là năm có rất nhiều khó khăn; song vượt lên tất cả, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Thị trường những ngày giáp Tết khá sôi động, sức mua của nhân dân tăng nhưng không có biến động lớn về giá hàng hóa, dịch vụ; các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 173 cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ. Ngành ngân hàng tổ chức hệ thống máy ATM, máy POS hoạt động thông suốt, đồng thời bảo đảm đủ lượng tiền mặt đáp ứng nhu cầu thanh toán, trả lương và rút tiền,

chi trả kịp thời kiều hối. Các ngành trong khối tài chính, bảo hiểm xã hội kịp thời cấp phát, chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách; các doanh nghiệp bảo đảm tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động. Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy: Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 của các doanh nghiệp bình quân 5,8 triệu đồng/người; 6,8 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp nhà nước, 4,6 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước và 6,038 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp FDI. Các cơ quan hành chính sự nghiệp được giao tự chủ khoản chi hành chính, biên chế đều tiết kiệm chi để hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(Xem tiếp trang 3)
MẠNH CƯỜNG

Chương trình khai bút đầu xuân Giáp Thìn tại lễ hội chùa Keo (Xem tin trang 4)



Giải kéo co, cờ tướng mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn

Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn, đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm thành lập thành phố Thái Bình (30/6/2004 - 30/6/2024, chiều ngày 14/2, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Bình tổ chức giải kéo co, cờ tướng.

Giải thu hút hơn 200 vận động viên ở các lứa tuổi thuộc 19 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, thi đấu hết mình, nội dung kéo co đã mang lại sự hấp dẫn, sôi nổi, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Đặc biệt, trận thi đấu chung kết đầy kịch tính giữa 2 đội phường Phú Khánh và xã Đông Thọ đã diễn ra gay cấn, 2 đội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh trong thi đấu.

Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, học hỏi, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp thêm hương sắc mùa xuân

(Xem trang 2)



Cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng sớm bắt tay vào sản xuất phục vụ các đơn hàng xuất khẩu trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.